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เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคาร

รัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ๑. พิจารณาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับระเบียบแต่งกายของนักเรียนและการลงโทษนักเรียนของ

สถานศึกษา เพ่ือพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบ รวมทั้งการน าไปสู่
การปฏิบัติของสถานศึกษาเก่ียวกับการแต่งกายและการลงโทษนักเรียน 

นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
นายโกวิท  คู เพนียด ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ในฐานะผู้แทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม สรุปว่า
ในฐานะผู้ออกระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกาย การไว้ทรงผม 
และการควบคุมความประพฤติของนักเรียน ที่ผ่านมาจะออกระเบียบใน
ลักษณะกว้าง ๆ เพ่ือให้โรงเรียนไปออกแนวปฏิบัติของแต่ละโรงเรียนซึ่ง
อาจมีความแตกต่างกันไป แต่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบกลาง 
ส าหรับการลงโทษนักเรียน ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายกระทรวงศึกษาธิการมีกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ การควบคุมความประพฤติ มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ ๑) การว่ากล่าวตักเตือน ๒) การท าทัณฑ์บน ๓) การ

ตัดคะแนนความประพฤติ และ ๔) การท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ซึ่งหากลงโทษนอกเหนือจากนี้ก็ถือว่าเป็นการท าผิด ทั้งนี้ 
ระเบียบที่ออกมาประสงค์ให้เป็นลักษณะของการอบรมให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยไม่ได้เป็นการลงโทษ ส่วนในเรื่องของการปรับปรุง
ระเบียบต่าง ๆ นั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงจะมีการเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ส่วนทรงผมนักเรียนเดิม

จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และ กฎกระทรวง ๒ ฉบับ ที่ออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. 
๒๕๑๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกเพราะไม่เหมาะสม มีเพียงการออก
หนังสือเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน ไม่มีระเบียบกลางก าหนด ให้โรงเรียนสามารถจะออก
ระเบียบเองได้ตามความเหมาะสม ส าหรับกรณีที่ครูมีการลงโทษไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะดูจากความรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งจะดูเป็นกรณีไป ส าหรับ
การสอบสวนวินัยจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๘๔ ซึ่งความผิดทางวินัยจะมี ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออกและไล่ออก 

นายธีร์   ภวังคนันท์  ผู้ อ านวยการส านักงานอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ชี้แจงข้อมูล
ข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ส าหรับมิติของการดูแลนั กเรียน
นอกจากกฎ ระเบียบแล้ว สพฐ. มีการด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีระบบการดูแลนักเรียน มีกลไกการเยี่ยมบ้าน 
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การสร้างวินัยเชิงบวกโดยการสอนและการฝึกฝนเด็กให้มีพฤติกรรมตามที่คาดหวังด้วยการสื่อสารเชิงบวก 
สพฐ. ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการ รวมทั้งสารวัตรนั กเรียน ปัจจุบัน
เรียกว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” (พสน.) เข้ามาดูแลนักเรียน ส าหรับ
การด าเนินทางวินัยกับครู กรณีที่เกิดเหตุ สพฐ.จะมีการสอบหาข้อเท็จจริง และจะพิจารณาจากความรุนแรง
ของการกระท า และหากมีการกระท าที่เกี่ยวกับเรื่องของการท าร้ายที่รุนแรง การละเมิดทางเพศ เรื่องเกี่ยวกับ
อาหารกลางวัน หากมีการกระท าผิด สพฐ.จะด าเนินการสอบวินัยร้ายแรง 

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า เรื่องของการแต่งกาย การไว้
ทรงผม รวมทั้งการควบคุมความประพฤติ กระทรวงศึกษาธิการมีการออกเป็นระเบียบกลาง ส่วนวิธีการปฏิบัติ
นั้นจะให้โรงเรียนไปออกแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องตาม  
ระเบียบ ไม่มีการลงโทษหรือปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการควรมีการออกหนังสือเวียนแจ้งเพ่ือ 
ซักซ้อมท าความเข้าใจและก าชับให้โรงเรียนปฏิบัติตามและแจ้งให้ทราบว่าหากมีการลงโทษที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบครูหรือผู้ที่กระท าจะต้องรับผิดชอบ รวมทั้งควรเคร่งครัดกับสถานศึกษา ก าชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องใส่ใจในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการด าเนินการของครูฝ่ายปกครอง เพราะบางครั้งกระท าไปโดยพลการ 
ตามอารมณ์โดยไม่ได้ศึกษาระเบียบ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีมาตรการด าเนินการสิ่งเหล่านี้ให้
ชัดเจนว่าโรงเรียนจะต้องท าอย่างไรบ้าง และหากกระท าผิดจะมีมาตรการอย่างไรบ้างและแจ้งให้สถานศึกษา
รวมทั้งครูให้เกิดความเข้าใจในแนวปฏิบัติ ซึ่งนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ
ต่อไป 

๒. พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีนักเรียนออกเรี่ยไรเงินตามรถประจ าทางในย่านอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ เพ่ือพิจารณารับทราบผลการตรวจข้อมูลและข้อเท็จจริง กรณีนักเรียนออกเรี่ยไรเงินตามรถประจ าทาง
ในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และการด าเนินการพร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

นายขจิต  ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายอนุรัตน์ 
เครือชะเอม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตจตุจักร ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และนางทรายทอง  ตรีสัต
ยกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ได้ชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า เมื่อได้รับเรื่องขอตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว
กรุงเทพมหานครได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี
นักเรียนเรี่ยไรเงินจากประชาชนโดยอ้างว่าครูบังคับให้ท าเพ่ือน าเงินไป
เที่ยวต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส าหรับการสอบสวน
ข้อเท็จจริงได้มีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวในประเด็นต่ าง ๆ ตามที่ถูก
ร้องเรียน คือการออกเรี่ยไรเงินมีการขู่เข็ญหรือบังคับหรือไม่ และเงินที่ ได้น าไปให้ครูเดินทางไปเที่ยว
ต่างประเทศใช่หรือไม่ ซึ่งจากการสอบสวนสามารถสรุปผลได้ว่าการด าเนินการดังกล่าวพบว่าเป็นกิจกรรม
อาสาของนักเรียนชมรมโยธวาทิตของโรงเรียน และไม่ได้มีการขออนุญาตเรี่ยไรตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
เรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗  ส าหรับประเด็นที่ตรวจสอบสรุปได้ดังนี้  ๑) ครูมีการบังคับให้นักเรียนท า ถ้าไม่ท า
จะให้นักเรียนตกซ้ าชั้น และไม่ผ่าน ผลการตรวจสอบ พบว่า เรื่องดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ ชมรมโยธวาทิต 
ของโรงเรียนจัดขึ้นไม่มีการบังคับนักเรียนจะเป็นคนคิดกิจกรรมขึ้นเองว่าจะท าอะไร ซึ่งในปีนี้ได้คิดกิจกรรมว่า
จะไปรับบริจาคเพ่ือน าเงินที่ได้ ไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ซึ่งได้ก าหนด  
 



 

  
  

 

ข่าวคณะกรรมาธิการการศึกษา 
สภาผู้แทนราษฎร 
โทรศพัท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗   E-mail edu.parliament@gmail.com 
  

นาน 

 
 
 
 
 
ไว้โดยการลงทะเบียนกับสถานสงเคราะห์ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่วนคนที่จะออกไปรับบริจาคจะเป็นคน
ที่อาสาสมัครและสมัครใจเข้าร่วมเพ่ือไปด าเนินการตามกิจกรรมที่คิดขึ้น ๒) มีการน าเงินที่ได้จากการเรี่ยไรไป
เที่ยวต่างประเทศ ผลการตรวจสอบ พบว่า ไม่ได้น าเงินดังกล่าวไปเที่ยวต่างประเทศแต่น าเงินเพ่ือไปซื้อของใช้
ที่จ าเป็นมอบให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ส่วนเงินที่น าไปเที่ยวต่างประเทศเป็นเงิน
ที่ได้จากค่าตอบแทนในการแสดงวงดนตรีของชมรมวงดนตรีลูกทุ่ง ซึ่งในการเดินทางไปครูจะมีการสอบถาม
ความสมัครใจ ทั้งนี้การเดินทางไปต่างประเทศนั้นมีทั้งครูและนักเรียน แต่นักเรียนไม่ได้ไปทุกคนซึ่งเด็กทุกคน
รับทราบ ซึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่างประเทศครูจะพาไปเลี้ยงรับรอง ส าหรับเด็กที่ไปต่างประเทศจะได้รับการยินยอม
จากผู้ปกครองและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการไม่รู้ ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมา และเป็นการเสียภาพพจน์ของโรงเรียนและเป็นการสร้าง
ความเข้าใจผิดต่อสังคม ส่วนการด าเนินการต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการที่จะลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องว่ากรณีดังกล่าวมีการกระท า
ความผิดตามกฎหมายอะไรบ้าง และกรณีมีความผิดนั้นมีบทลงโทษอย่างไร เมื่อทราบแล้วจึงให้ด าเนินการ  
ตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจะต้องมีมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าวเพ่ือไม่ให้เกิดข้ึนอีก 
และควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจมีการกระท าผิดให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพ่ือให้
ระมัดระวังในการด าเนินการ หรือให้ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ไป
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกระบวนการและหากด าเนินการแล้วเสร็จให้
แจ้งผลมายังคณะกรรมาธิการเพ่ือทราบ รวมทั้งรับข้อคิดเห็นและเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปพิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับข้อเสนอของ
คณะกรรมาธิการเพ่ือไปพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีผู้เสนอต่อคณะกรรมาธิการ
การศึกษา จ านวน ๕ หัวข้อ ๖ เรื่อง 

    ส าหรับการประชุมครั้งต่อไปนั้นคณะกรรมาธิการ จะมีการประชุมในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 
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